



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3754 7005 – 3754 7006 – Fax: (028) 5425 8954
Email: info@kbi.com.vn – Website: www.kbi.com.vn



PHIẾU ĐỀ CỬ VÀ LẬP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công Ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình

Tôi là : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH**, Mã cổ đông : **KBI 050**

Địa chỉ thường trú tại : **346-350 Đường số 7, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân**

là cổ đông sở hữu số lượng cổ phần của Công ty trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên như sau:

Tổng số cổ phần sở hữu trên 6 tháng : **7,243,560** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78.39 %** trong tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Để thực hiện quyền đề cử của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, căn cứ vào tổng số cổ phần sở hữu liên tục của tôi trên 6 tháng, tôi lựa chọn Phương án đề cử ứng viên như sau (vui lòng đánh dấu vào chọn lựa sau) :

- Lập nhóm đề cử :
- Đề cử độc lập hoặc tự ứng cử (tự đề cử mình) :

Nội dung dùng cho việc lập nhóm đề cử

Căn cứ vào Thể lệ đề cử của Công ty, tôi thực hiện việc lập nhóm bằng việc chỉ định cổ đông có tên sau đây làm Người đại diện nhóm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM	MÃ CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Sau khi chỉ định Người đại diện nhóm như trên đây, Quý Cổ đông ký tên và trao Phiếu lập nhóm này cho Người đại diện nhóm mà mình đã đề cử
- Cổ đông được chỉ định làm Người Đại diện nhóm cũng phải điền tên mình vào phần nội dung NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM, ký tên và thực hiện việc đề cử ở mặt sau phiếu này.

Nội dung dùng cho việc đề cử độc lập hoặc tự ứng cử

Căn cứ vào Thể lệ đề cử của Công ty, tôi thực hiện việc đề cử độc lập (hoặc tự ứng cử) đối với người có tên sau đây làm ứng viên Hội đồng Quản trị Nhiệm Kỳ 2019 - 2024 (Ghi vào phần dành cho người đại diện nhóm hoặc người thực hiện việc đề cử độc lập (hoặc người tự ứng cử) ghi ở mặt sau.

Ghi chú: Sau khi thực hiện việc đề cử độc lập hoặc tự ứng cử như trên đây, Quý Cổ đông ký tên và gửi Phiếu này về địa chỉ Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình.

Bằng việc ký vào phiếu này, tôi xác nhận việc thực hiện quyền cổ đông trên đây là do mình thực hiện đúng với ý chí và nguyện vọng của mình.

Ước vọng Ban kiểm soát đã giám sát việc đề cử thành viên HĐQT

Phạm Thị Nga

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

Lê Quý Cảnh

PHẦN CHỈ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM HOẶC NGƯỜI THỰC HIỆN VIỆC ĐỀ CỬ ĐỘC LẬP (HOẶC NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ) GHI

PHẦN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

Tên người Đại diện nhóm hoặc người thực hiện việc đề cử độc lập (hoặc tự ứng cử):

Ông Lê Quang Cảnh, đại diện cho Cổ đông Cty Cổ phần Hòa Bình

Tổng số cổ phần của các Cổ đông trong nhóm: 7.243.560, cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 78,39 % trong tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Đề cử số lượng ứng viên : 05 (bằng chữ: Năm ứng viên)

NGƯỜI THỰC HIỆN KÝ TÊN


Lê Quang Cảnh

Số TT	Tên ứng viên	Năm sinh	Nghề nghiệp
01	Lê Quang Cảnh	1958	Tổng Giám Đốc Công ty HBC
02	Đoàn Tuấn Việt	1969	Doanh nhân
03	Phan Anh Dũng	1951	Cán bộ hưu trí
04	Phan Kế Minh	1970	Tổng giám đốc Công ty KBI
05	Vũ Văn Hiến	1965	Luật sư